

# Phát triển VĂN HÓA ĐỌC

(Tiếp theo và hết)



Xe ô tô thư viện đa phương tiện với đa dạng cuốn sách bổ ích thu hút học sinh được trải nghiệm, khám phá.

## KỶ 2: THÀNH CÔNG CỦA CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC

Năm thứ hai được tổ chức tại Thái Bình, cuộc thi đại sứ văn hóa đọc đã tạo phong trào sôi nổi, thu hút học sinh từ 60 trường học ở các cấp học trên địa bàn tỉnh tham gia. Các trường huy động sự vào cuộc, ủng hộ của phụ huynh, góp phần tạo nên nhiều bài thi chất lượng, công phu, thể hiện tình yêu với việc đọc sách, khát khao lan tỏa văn hóa đọc ở lứa tuổi học sinh.

### Những chuyến xe tri thức

Chỉ trong 2 tháng được phát động, cuộc thi thu hút hơn 15.000 bài tham gia cho thấy tinh thần chủ động của học sinh các cấp học đối với việc đọc và tiếp thu kiến thức từ sách. Góp phần không nhỏ tạo nên điều này phải kể đến hành trình của những chuyến xe thư viện đa phương tiện. 6 tháng đầu năm 2023, xe ô tô thư viện đa phương tiện đã phục vụ đọc giả tại 45 điểm trường và điểm đọc sách tại các huyện, thành phố với 25.666 lượt học sinh tham gia. Ngoài hoạt động đưa sách về các điểm trường, giúp học sinh được tiếp cận những cuốn sách bổ ích, mới được xuất bản, trên môi trường trình cán bộ thư viện đều tích cực hướng dẫn học sinh cách đọc sách hiệu quả, khai thác

thông tin từ sách và tổ chức các phần thi dành cho học sinh liên quan tới việc đọc sách như trả lời câu hỏi, chia sẻ cảm nhận về cuốn sách đã đọc... Đã có hàng nghìn cuốn sách dành tặng học sinh ở các điểm trường, các địa điểm xa trung tâm thị trấn như hỗ trợ phát triển một số không gian đọc tư nhân còn nhiều khó khăn. Hành trình nào cũng mang đến không ít bất ngờ, thú vị cho học sinh, từ đó khuyến khích các em dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc cũng như rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích để việc đọc sách mang lại hiệu quả.

Là một trong những điểm đến của xe ô tô thư viện đa phương tiện trong năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học An Đông (Quỳnh Phụ) đã nỗ lực gây dựng phong trào, nhân lên trong học sinh tình yêu với việc đọc sách. Thấy giáo Bùi Huy Hùng chia sẻ: Chỉ hơn 1 tháng nhà trường phát động học sinh tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2023 đã có hơn 300 bài dự thi được gửi về, các thầy cô chọn những bài có chất lượng tốt nhất để gửi đi. Điều ấn tượng là các em không chỉ ghi chép về cuốn sách yêu thích mà đã có những bài thi thể hiện

tinh thần sáng tạo khi các em lựa chọn sáng tác tác phẩm thơ, truyện ngắn theo chủ đề được ban tổ chức đưa ra. Một số bài dự thi có chất lượng tốt đã được các thầy cô cho các em đọc trước toàn trường vào giờ sinh hoạt đầu tuần, từ đó khuyến khích những học sinh khác nỗ lực hơn nữa trong việc đọc và sáng tạo. Từ cố gắng của thầy và trò, Trường Tiểu học An Đông đã đạt 5 giải cá nhân, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải chuyên đề.

### Nhà trường tích cực vào cuộc

Chia sẻ về thành công của cuộc thi trong năm thứ hai được tổ chức, bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố đã tích cực triển khai cuộc thi ở cấp cơ sở, tổ chức tốt vòng sơ khảo, lựa chọn những bài dự thi chất lượng nhất tham dự cuộc thi cấp tỉnh. Trong đó, đơn vị có nhiều thí sinh tham gia nhất là Trường Tiểu học An Bài (Quỳnh Phụ); đơn vị có nhiều thí sinh đạt giải nhất là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ; đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương.

Điều đó cho thấy các đơn vị, các cơ sở giáo dục đã nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của sách, báo trong việc hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách đối với thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Là 1 trong 4 thí sinh đạt giải nhì của cuộc thi, em Vũ Minh Anh, lớp 11 Anh 1, Trường THPT Chuyên Thái Bình cho biết: Ngay khi em và các bạn trong Trường được dự lễ phát động cuộc thi, các thầy cô đã khuyến khích chúng em thành lập câu lạc bộ đọc sách để lan tỏa việc đọc sách thường xuyên hơn. Em thấy đây là cuộc thi rất ý nghĩa để mỗi học sinh nâng cao ý thức, dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc cũng như suy nghĩ nghiêm túc về những cách thức để bản thân mình và mọi người có thể dần dần thay đổi thói quen bớt phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Trong bài dự thi của mình, em lựa chọn giới thiệu tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi. Em mong rằng lứa tuổi học sinh sẽ quan tâm hơn tới việc đọc và cảm nhận những tác phẩm văn học nổi tiếng, từ đó ngày càng bồi đắp cho bản thân mình tình yêu, niềm tự hào và mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

"Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân", trên hành trình chinh phục tri thức, các đại sứ văn hóa đọc đang từng ngày cùng các thầy cô bằng những việc làm thiết thực mong muốn có thể góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng. Có một câu nói nổi tiếng: "Vào khoảng khắc chúng ta thuyết phục đưa trẻ, bất cứ đưa trẻ nào, bước qua bậc thềm ấy, bậc thềm màu nhiệm dẫn vào thư viện, ta thay đổi cuộc sống của nó mãi mãi, theo cách tốt đẹp hơn". Năm học mới đã bắt đầu, hy vọng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, mỗi học sinh dù ở đâu cũng sẽ luôn được khuyến khích đọc sách thường xuyên, từ đó có thể tìm được cho mình người bạn thân thiết: Những cuốn sách bổ ích.

TU ANH



Học sinh các điểm trường tham gia trả lời câu hỏi về cuốn sách yêu thích trong hành trình xe ô tô thư viện đa phương tiện.

## HƯỚNG ỨNG NGÀY TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 4/10

# "Dân vận khéo" tạo sức mạnh tổng hợp trong phòng cháy, chữa cháy

Tấm nhún lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia PCCC..., tạo sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến chống "giặc lửa", mang lại bình yên cho cộng đồng.

Tây Sơn (Kiến Xương) là xã mới sáp nhập, dân số hơn 13.000 người. Mật độ dân cư cao, nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nên tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị và Công an huyện Kiến Xương xây dựng mô hình "Tự quản về an ninh trật tự - an toàn phòng cháy, chữa cháy" tại địa phương. Qua 2 năm hoạt động, mô hình thu hút gần 30 người tham gia, phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), PCCC. Ông Tạ Xuân Kiệt, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn cho biết: Với sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn của cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và công an các cấp, nhân dân đã nhận thức được tầm quan trọng, sự thiết thực của công tác PCCC đối với cuộc sống của bản thân và cộng đồng.

Từ đó, ý thức chủ động PCCC được nâng lên trong mỗi gia đình, thôn xóm, trường học, cơ quan, doanh nghiệp. Do làm tốt công tác dân vận, tại xã Tây Sơn có 5 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và 1 điểm chữa cháy công cộng hoạt động hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm, hướng tới mỗi gia đình tự trang bị một bình chữa cháy để chủ động về phương tiện, lực lượng tại chỗ, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra.

Do làm tốt công tác dân vận nên ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác PCCC đã thay đổi rõ rệt. Ông Nguyễn Đức Thắng, thành viên tổ liên gia an toàn PCCC tổ 6, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Trước đây phần lớn người dân còn chủ quan, lơ là hoặc "khoan trang" trách nhiệm cho lực lượng chức năng trong công tác PCCC. Qua công tác dân vận, tham gia tổ liên gia an toàn PCCC, ý thức chủ động của chúng tôi không chỉ



Thành viên tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình) thực hành chữa cháy.

là tự trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, cách thoát nạn, cứu người và xử lý ban đầu khi có cháy, nổ xảy ra. Đặc biệt, thông qua việc làm tốt công tác dân vận, phong trào "Toàn dân tham gia PCCC" gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nhiều mô hình PCCC hiệu quả đã được hình thành, nhân rộng, tạo ra nhiều điểm sáng và tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện công tác PCCC. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn cơ sở xây dựng được 1.937 tổ liên gia an toàn PCCC, 954 điểm chữa cháy công cộng, góp phần đưa Thái Bình trở thành địa phương tiên phong trong cả nước về đích trước thời hạn và vượt chỉ tiêu thành lập tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng do Bộ Công an giao. Thành công của những mô hình an toàn PCCC tại khu dân cư đã cho thấy hiệu quả của lực lượng công an trong việc chủ động bám địa bàn, cơ sở, gần dân, sát dân, làm việc dân cần, đó cũng là phương châm chung trong công tác dân vận nhằm tạo ra ngày càng nhiều điểm sáng, nhiều cách làm hay trong công tác PCCC.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" còn được lan tỏa đến các cơ quan, doanh nghiệp với việc thành lập các mô hình "Cơ quan, doanh nghiệp an toàn", thành lập, kiện toàn 195 đội PCCC cơ sở, tổ chức 81 lớp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH với tổng số 7.840 người tham gia. Thông qua gần 100 mô hình tự quản về PCCC

tiêu biểu cả về lực lượng và đầu tư trang thiết bị tại các doanh nghiệp như "Đội PCCC cơ sở lưu động" do Công an huyện Hưng Hà phối hợp với Hội Doanh nghiệp huyện quản lý, "Xe chữa cháy lưu động" của đội PCCC Công ty TNHH Thương mại dệt may An Nam và các mô hình tổ tự quản bảo đảm ANTT, an toàn PCCC tại Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - Micco, Công ty Tân Đề... đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp tham gia công tác PCCC, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong PCCC, góp phần đẩy lùi nguy cơ cháy nổ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thượng tá Phạm Huy Đầm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: Công tác dân vận, xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia PCCC" được lực lượng công an thực hiện hiệu quả, tạo sự đồng thuận, sức lan tỏa cao, góp phần tích cực PCCC tại cơ sở, kiểm chế và làm giảm số vụ cháy trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian tới, bên cạnh sự chủ động của lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, huấn luyện PCCC và CNCH, vận động nhân dân trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Duy trì các mô hình cụm dân cư, cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn về PCCC. Tổ chức xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia PCCC" sâu rộng và hiệu quả, không để cháy, nổ xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

TRINH CƯỜNG

Về thôn Thuận Nghiệp, xã Bách Thuận (Vũ Thư) hỏi thăm nhà trưởng thôn Phạm Ngọc Bảo, chúng tôi nhận được sự chỉ dẫn rất nhiệt tình của người dân. Hình ảnh đáng viên Công giáo gương mẫu, miệng nói tay làm, sống gần gũi, giản dị, đã trở nên rất quen thuộc với người dân nơi đây.

Sinh năm 1963, cũng như nhiều người cùng trang lứa, khi vừa tròn 19 tuổi ông Bảo lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Sau 4 năm cống hiến trong quân ngũ, ông xuất ngũ trở về, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Năm 1996, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, hiện đang là 1 trong 2 đảng viên Công giáo của Chi bộ. Năm 2003, ông được nhân dân tin nhiệm bầu làm trưởng thôn và liên tục giữ cương vị đó đến nay. Ông Bảo chia sẻ: Mọi người vẫn ví công việc của trưởng thôn là "vác

## 20 năm "vác tù và hàng tổng"

tù và hàng tổng", nhiều lúc gánh trên vai việc nhà, việc làng cũng thấy mệt song những lúc như vậy nghĩ tới sự tin tưởng, tình cảm của bà con dành cho mình, trách nhiệm của đảng viên nên tôi lại cố gắng. Đến nay tôi đã làm trưởng thôn được 20 năm, trong mọi công việc tôi đều đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, đồng thời bản thân luôn gương mẫu đi đầu, có vậy mới tạo sức lan tỏa, bà con mới tin tưởng làm theo. Nhờ vậy mà hầu hết nhiệm vụ đều được thôn hoàn thành tốt.

Để nâng cao thu nhập cho người dân trong thôn, ông Bảo cùng với Chi ủy, Chi bộ đã bàn bạc và đưa ra nhiều giải pháp, trong đó phát huy tối đa thế mạnh của địa phương, vận động nhân dân tích cực đầu tư xây dựng công trại chăn

nuôi, cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào trồng như hoa hòe, cây cảnh, cây bóng mát, cây ăn quả, cây hàng lá... Hiện nay, trong thôn có hơn 60% số hộ làm giàu từ kinh tế vườn. Nhiều hộ đầu tư hàng tỷ đồng mua sắm phương tiện vận tải, xây dựng nhà kho, tổ chức thu mua hoa hòe của bà con. Nhiều hộ đầu tư mở rộng kinh doanh vận tải và các loại hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân. Nhờ nâng được vườn lên, đến nay đời sống của bà con trong thôn đã thay đổi rõ rệt, tỷ lệ hộ giàu và khá gia tăng lên. Thu nhập bình quân đạt trên 64 triệu đồng/người/năm.

Ông Trần Văn Thường, Trùm trưởng Giáo xứ Thuận Nghiệp cho biết: Sáu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân là

cảm nhận của chúng tôi về ông Bảo. Trong xây dựng nông thôn mới, để huy động nhân dân chung sức góp công, góp của làm đường giao thông, ông Bảo cùng với tập thể Chi bộ, chính quyền thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, trực tiếp tới các gia đình, từ đó tạo được sự đồng thuận và khơi dậy phong trào sôi nổi trong nhân dân. Vì vậy, mặc dù dân ít, đường nhiều song thôn đã kêu gọi đóng góp được hơn 3 tỷ đồng xây dựng gần 5km đường giao thông trong thôn và huy động được gần 600 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Không chỉ làm tốt vai trò trưởng thôn, ông Bảo còn là hạt nhân đoàn kết lương - giáo ở địa phương. Hiện thôn có số lượng đồng bào Công giáo khá đông, chiếm



Với hơn 1 mẫu vườn trồng hoa và cây cảnh, mỗi năm gia đình ông Phạm Ngọc Bảo thu về trên 200 triệu đồng.

trên 86%. Là đảng viên Công giáo, bằng uy tín của mình, ông đã vận động bà con giáo dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước, quy định của địa phương; xây dựng mối quan hệ hài hòa, đoàn kết, gần gũi toàn dân. Trong những năm qua, ông tham gia cùng cha xứ và bà con Giáo xứ xây dựng 3 nhà

tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mỗi năm đều tặng từ 30 - 40 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã, không phân biệt lương - giáo. Tình hình an

ninh trật tự trong thôn luôn được bảo đảm. Mỗi năm, toàn thôn có hơn 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Theo ông Nguyễn Văn Luật, Bí thư Đảng ủy xã Bách Thuận: Không chỉ trách nhiệm, đi đầu trong việc chung, ông Bảo còn gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Ông đã cải tạo 5 sào đất của gia đình để trồng hoa, bên dưới trồng các loại cây cảnh như nguyệt quế, lan ý... Diện tích đất vườn còn lại ông trồng các loại cây cảnh như xanh, mộc hương, trà, mẫu đơn, nhài, từng la hán... Với hơn 1 mẫu vườn, mỗi năm gia đình ông thu về trên 200 triệu đồng. Ngoài ra ông còn rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn; trao đổi kinh nghiệm làm ăn với bà con lối xóm, được nhân dân tin yêu, quý trọng.

ĐÀO QUYN